
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งทีห่นึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕62   

วันจันทร์ที ่ 28  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62  เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

............................................................................................................      

รายช่ือสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    ๑5   คน     

ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ  
2. นางลักษณพร   นุ้ยสาย รองประธานสภาฯ  
3. นายเจริญ แย้มประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
4. นายชัยสิทธิ์    จังโส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
5. นายธีรเดช ฉิมวัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
6. นางสมคิด    ข าเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  
7. นายเอี่ยม   วรวงศ์ไกรศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  
8. นายจ าลอง แสวงกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  
9. นายอ านวย หมีป่า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  

๑0. นางสาวประทุม   พูลเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
๑1. นายชาคริต   ศิลประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑2. นายประยูร ยงดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑3. นายสมคิด    วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑4. นางสาวเอกจิตรา นวมอารีย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
15. นายไฉน ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
16. นายนพดล    พูลเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑7. นางสาวสุภดา    จ าเล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

  

รายช่ือผู้ลาการประชุม / ขาดการประชุม   
 

-     
     

 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   7  คน   
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายพัฒนา พระเดโช นายองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  
2. นายบุญพา ลักษณะโต รองนายกฯ  
3. นางบุษบา จังพานิช เลขานุการนายกฯ  
 4 นายองอาจ ดิษฐาอภิชน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  
5. นายสุชาติ   ถาถ้วย ผู้อ านวยการกองช่าง เลขานุการสภา 
6. นายอิทธิพล สุขงาม หัวหน้าส านักปลัดฯ  
     
     

 
เปิดประชุม /  
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เปิดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ         
นายองอาจ ดิษฐาอภิชน ได้กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ นายมานพ บุญสอง จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริการส่วนต าบลท่าชุมพล 
สมัยวิสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕62 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ  เลขานุการนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ          
(นายมานพ  บุญสอง) ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน  ขณะนี้ได้ถึงเวลา การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครัง้ที่  

 ๑/๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ผมขอเข้าระเบียบ
วาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  หนังสืออ าเภอโพธารามที่ รบ 0023.13/4554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
(นายมานพ  บุญสอง)  เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  

ประจ าปี 2562 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล อ้างถึง หนังสือ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล ที่รบ(สภาอบต)74701/22 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศอ าเภอโพธาราม จ านวน 1 ฉบับ ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าชุมพล โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลได้ร้องขอให้เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2562    ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด 15 
วัน เพ่ือเสนอโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลพิจารณา นั้น อ าเภอโพธารามพิจารณาแล้วเห็น
เป็นการสมควร จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล สมัย วิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป ประกาศอ าเภอโพธาราม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปีพ.ศ. 2562 ด้วยอ าเภอโพธารามได้รับค าร้อง
จากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล ว่ามีความประสงค์ขอให้เปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562    ตั้งแต่วันที่ 21 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด 15 วัน เพ่ือเสนอโครงการขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าชุมพลพิจารณา อาศัยอานาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2562  มีก าหนด 15 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562  วันที่  5  สิงหาคม  

พ.ศ.  ๒๕62  
ประธานสภาฯ /  
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ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  วันที่   
(นายมานพ  บุญสอง) 5 สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕62 บัดนี้เลขานุการสภาฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมได้จัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งให้สมาชิกก่อนเข้าประชุมล่วงหน้า 3 วัน  
สมาชิกท่านใดเห็นว่ามีข้อบกพร่องควรจะด าเนินการแก้ไขขอให้ท่านสมาชิกได้ยกมือเพ่ือ
ขออภิปรายด าเนินการแก้ไขได้ในช่วงนี้ เรียนเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ  ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
1/2562   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 กรุณายกมือครับ   
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562     
วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
เห็นชอบ   ๑7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
 

 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
(นายมานพ  บุญสอง) 1/2562 วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 จ านวน  ๑7 ทา่น  ไม่เห็นชอบ ไม่มี         

งดออกเสียง  ไม่มี    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่3  ครั้งที่ 2/2562  วันที่  13  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕62  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๒.2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  วันที่   
(นายมานพ  บุญสอง) 13 สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕62 บัดนี้เลขานุการสภาฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมได้จัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งให้สมาชิกก่อนเข้าประชุมล่วงหน้า 3 วัน  
สมาชิกท่านใดเห็นว่ามีข้อบกพร่องควรจะด าเนินการแก้ไขขอให้ท่านสมาชิกได้ยกมือเพ่ือ
ขออภิปรายด าเนินการแก้ไขได้ในช่วงนี้ เรียนเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ  ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
2/2562   เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 กรุณายกมือครับ   
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2562      
วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
เห็นชอบ   ๑7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
 

 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 
(นายมานพ  บุญสอง) 2/2562 วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 จ านวน  ๑7 ท่าน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี       

งดออกเสียง  ไม่มี    
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ /  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓.๑      การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(นายมานพ  บุญสอง) ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และ 22/2 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ เรียนประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารและและท่านสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วน 
(นายอิทธิพล สุขงาม) ขอให้ทุกท่านเปิดเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 

2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  โดยพิจารณาตามเอกสารยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน  ตามแบบ(ผ.02) 
โครงการที่ 1 ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางกริว  พานิช
สมัย - บ้านนายเปี๊ยกเจริญธรรม  หมู่ที่ 4 เป้าหมาย ถนนลูกรัง  กว้าง 5 เมตร ยาว 470 
เมตร งบประมาณ  200,000 บาท เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายช าแระล่างซอย 4 จากบ้านนางกริว 
พานิชสมัย ถึงบ้านนายเปี๊ยก เจริญธรรม พร้อมวางท่อ ตามแบบ อบต.ก าหนด เป้าหมาย 
ถนนลาดยางฯ กว้าง  4 เมตร ยาว  468 เมตร งบประมาณ  1 ,072 ,000 บาท
เนื่องจากกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่ที่จะด าเนินการจริงถนนสายช าแระล่างซอย 4 
สมควรที่จะด าเนินการเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพราะมีประชาชน
สัญจรค่อนข้างเยอะ เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐานมากขึ้น จึงต้องเปลี่ยนชื่อโครงการให้มีความ
ครอบคลุมกับพ้ืนที่ด าเนินการ เปลี่ยนความกว้างจาก 5 เมตรเป็น 4 เมตร เปลี่ยน
ระยะทางจากยาว 470 เป็น 468 เมตร เปลี่ยนงบประมาณจาก 200 ,000 บาท เป็น 
1,072,000 บาท เปลี่ยนผลที่คาดว่าจะได้รับจากการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
เป็นประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการในพ้ืนที่จริง  
โครงการที่ 2 ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหน้าบ้านอาจารย์
สะอาด ชมเดือนถึงบ้านนายสนิท มะโนวัฒนา หมู่ที่ 1 เป้าหมาย ถนนลาดยาง กว้าง  3 
เมตร ยาว  400 เมตร งบประมาณ  800,000 บาท ด าเนินการ พ.ศ. 2564 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายเลียบคลอง D4R ฝั่งขวา จากหน้าบ้านอาจารย์
สะอาด ชมเดือน ถึงบ้านนายสนิท มะโนวัฒนา พร้อมวางท่อ ตามแบบ อบต.ก าหนด 
เป้าหมาย ถนนลาดยางฯ กว้าง  3 เมตร ยาว  288 เมตร งบประมาณ  390,000 บาท 
ด าเนินการ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและชุมชน  เนื่องจากกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่
ที่จะด าเนินการจริง พบว่าถนนหมู่ที่ 1 สายเลียบคลอง D4R ฝั่งขวา มีความช ารุด 

ค่อนข้างมาก /  
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ค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดปัญหาในการสัญจร และชื่อโครงการยังไม่คลอบคลุม จึงต้อง
เปลี่ยนชื่อโครงการให้มีความครอบคลุม โดยกองช่างได้ส ารวจพ้ืนที่ที่มีความช ารุดมาก 
สมควรต้องด าเนินการปรับปรุงใหม่ จึงต้องเปลี่ยนระยะทางที่จะด าเนินการจาก 400 
เมตร เป็น 288 เมตร  และเปลี่ยนงบประมาณจาก 800 ,000 บาท เป็น  390,000  
บาท เปลี่ยนปีด าเนินการจาก พ.ศ. 2564 เป็น พ.ศ.2563 และเปลี่ยนจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา เป็นแผนงานเคหะและชุมชน เปลี่ยนผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
เดิมการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการในพ้ืนที่จริง   

 โครงการที่ 3 ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง D2L-5R 
ฝั่งขวาจากโรงงานปุ๋ยถึงบ้านนายคลาย บุญศรีสอาด หมู่ที่ 9 เป้าหมายถนนคสล. กว้าง  3 
เมตร ยาว  285 เมตรงบประมาณ  450,000 บาท ด าเนินการ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเลียบคลอง D2L-5R ฝั่งขวาจากโรงงานปุ๋ยถึงบ้าน
นายคลาย  บุญศรีสอาด พร้อมวางท่อ ตามแบบ อบต.ก าหนด เป้าหมายถนนลาดยางฯ 
กว้าง  3 เมตร ยาว 285 เมตร งบประมาณ  487,000 บาท ด าเนินการ พ.ศ. 2563 
แผนงานเคหะและชุมชน เนื่องจากกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่ที่จะด าเนินการจริงหมู่ที่ 9 
สายเลียบคลอง D2L-5R ฝั่งขวา มีความช ารุดค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดปัญหาในการสัญจร 
และกองช่างได้มีการส ารวจพ้ืนที่ในการด าเนินการใหม่พบว่าถนนสายดังกล่าวสมควร
ก่อสร้างเป็นถนนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแทนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึง
ต้องเปลี่ยนชื่อโครงการให้มีความครอบคลุมกับพ้ืนที่ด าเนินการ โดยความกว้างและ
ระยะทางของถนนยังคงเท่าเดิม  เปลี่ ยนงบประมาณจาก 450 ,000 บาท เป็น 
487,000 บาท เปลี่ยนปีด าเนินการจาก พ.ศ. 2565 เป็น พ.ศ.2563 และเปลี่ยนจาก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นแผนงานเคหะและชุมชน เปลี่ยนผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการในพ้ืนที่จริง   
 

- ล าดับต่อไป ตามแบบ(ผ.02/1) ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาตามเอกสารยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการที่ 1 ชื่อโครงการเดิม คือ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 สายซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ชูชาติ ปุริมะ เลียบคลอง  D2L-5R ฝั่งขวาจากถนนสายดอนโพธิ์-วังคา ถึงถนนสาย
หัวรอ-ท่าพล เป้าหมาย ถนนลาดยาง กว้าง  6 เมตร ยาว  1,180 เมตร งบประมาณ  
4,300,000 บาท  ด าเนินการ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 สายเลียบคลอง D2L-5R จากถนนสายดอนโพธิ์-วังคา ถึงถนนสายหัวรอ-ท่าพล  
เป้าหมาย ถนนลาดยางฯ กว้าง  6 เมตร ยาว  1,200 เมตร งบประมาณ  4,300,000 
บาท ด าเนินการ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน  เนื่องจากชื่อโครงการและ
ระยะทางยังไม่ครอบคลุมจึงต้องเปลี่ยนชื่อโครงการและระยะทางให้มีความครอบคลุม 
โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกินศักยภาพต้องมีการขอประสานแผนกับ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร ี/ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และถนนเส้นดังกล่าวมีความช ารุดค่อนข้างมาก 
ก่อให้เกิดปัญหาในการสัญจร  โดยเปลี่ยนระยะทางจาก 1,180 เมตร เป็น 1,200 เมตร
เปลี่ยนปีด าเนินการจาก พ.ศ. 2565 เป็น พ.ศ.2564 เปลี่ยนจากแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา เป็นแผนงานเคหะและชุมชน  ผมขอจบการชี้แจงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงเท่านี้ครับ 
      

ประธานสภาฯ          - จากที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
(นายมานพ  บุญสอง)        เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะ 

สอบถาม ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ   
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

1/2562 กรุณายกมือ ครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 

เห็นชอบ   ๑7 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
   งดออกเสียง   -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.2 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ ข้อกฎหมายประกอบการพิจารณา ข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ 

(นายมานพ  บุญสอง)เงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ก าหนดว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว  

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  

หนังสือ ที่ มท.0808.2 / 
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หนังสือ ที่ มท.0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  เรื่อง ยกเว้นการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงิน
สะสมมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้ าที่ ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้านประกอบด้วย  
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา โดยยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89ฯ 

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านขอให้ทุกท่านเปิดเอกสารประกอบการ 
(นายองอาจ  ดิษฐาอภิชน)  พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไว้เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามที่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แล้วนั้น 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลมีรายได้
จ ากัด ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งหมด มีบางรายการที่จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าชุมพล จึงเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการดังกล่าว จ านวน 2 
โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเลียบ
คลองD2L-5R ฝั่งขวาจากโรงงานปุ๋ยถึงบ้านนายคลาย บุญศรีสอาด ขนาดถนนกว้าง 3 
เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน งบประมาณ 
487,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายเลียบ
คลอง D4R ฝั่งขวาจากหน้าบ้านอาจารย์สะอาด  ชมเดือน ถึงบ้านนายสนิท มะโนวัฒนา  
ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 

0.00 - 0.20 เมตร / 
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0.00 - 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ลอดใต้ถนน งบประมาณ 390,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค รวม
งบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 877,000 บาท 
ซึ่งเงินงบประมาณรวมที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ไม่เกินจ านวนวงเงินสะสมที่
สามารถน าไปใช้ได้(ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)  
สถานะเงินสะสม 

 คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   21,901,748.81 บาท 
  หักส ารองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 6 เดือน              6,306,000.00   บาท 
  หักส ารองค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 3 เดือน 2,929,300.00   บาท 
  หักส ารอง 10 %     1,266,744.88   บาท 

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้           11,400,703.93  บาท 
ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้ามี 
(นายมานพ  บุญสอง) ขอเรียนเชิญครับ 

- ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลครับ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
2  โครงการ โครงการที่  1  คือ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิ วจราจรแบบ               
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเลียบคลองD2L-5R ฝั่งขวาจากโรงงานปุ๋ยถึงบ้านนาย
คลาย บุญศรีสอาด ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน งบประมาณ 487 ,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบใหใ้ห้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายเลียบคลองD2L-5R ฝ่ัง
ขวาจากโรงงานปุ๋ยถึงบ้านนายคลาย บุญศรีสอาด ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 285 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน งบประมาณ 
487,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เห็นชอบ   ๑7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   -  เสียง 

 
ประธานสภา / 
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ประธานสภาฯ   - ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม 
(นายมานพ  บุญสอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการที่ 2 คือ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว  

จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายเลียบคลอง D4R ฝั่งขวาจากหน้าบ้าน
อาจารย์สะอาด  ชมเดือน ถึงบ้านนายสนิท มะโนวัฒนา ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
288 เมตร หนา0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน งบประมาณ 390,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบใหใ้ห้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายเลียบคลอง D4R ฝั่ง
ขวาจากหน้าบ้านอาจารย์สะอาด  ชมเดือน ถึงบ้านนายสนิท มะโนวัฒนา ขนาดถนน
กว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดใต้ถนน 
งบประมาณ 390,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เห็นชอบ   ๑7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดต้องการเสนอหรืออภิปรายเรื่องใดอีกไหมครับ  ถ้ามีเชิญครับ 
(นายมานพ  บุญสอง)   
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8  - ผมขอสอบถามเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ จ านวน 2 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 การเพ่ิมเติม 

(นายไฉน  ศรีสวสัดิ์)   เสียงตามสายในหมู่บ้านในจุดที่ยังไม่ได้ยิน และการขอซ่อมแซมเสียงตามสายที่มีปัญหา 
   เรื่องท่ี 2 เรื่องการลงลูกรังตามหมู่บ้านต่างๆ และทางเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร ที่ถนนม ี  
                                 ปญัหา เพราะตอนนี้หมดหน้าฤดูฝนแล้ว 
 

เลขานุการสภาฯ - เรียนประธานสภาและสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องท่ี 1  
(นายองอาจ  ดิษฐาอภิชน) ดังนี้นะครับ เนื่องจากเสียงตามสายเป็นครุภัณฑ์ ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่

สามารถโอนงบประมาณได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินการประมาณราคาไว้ โดยในเดือน
ธันวาคม 2562 จะมีการประชุมสภาฯ ตามสมัยที่ก าหนดไว้ ก็จะท าการโอนงบประมาณ
ให้แต่เนื่องจากในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งเรายังไม่สามารถท่ีจะพิจารณาได้
ว่าตรงส่วนใดจะเป็นเงินเหลือจ่ายที่จะสามารถน ามาใช้โอนงบประมาณได้หากในเดือน 

ธันวาคม / 
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ธันวาคม 2562 ไม่สามารถโอนได้ ก็อาจจะต้องเลื่อนไปโอนในช่วงการประชุมสภาฯ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครับ 

- เรื่องที่ 2 เรื่องการลงลูกรังตามหมู่ต่างๆที่ถนนมีปัญหา เนื่องจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
แบบใหม่นั้นยังมีปัญหาอยู่  เพราะในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น การลงลูกรังจะต้องมีระบุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้ชัดเจน ว่าเส้นไหนบ้าง ลงจ านวนเท่าไร กี่คิว และจะต้องมีตั๋ว
ดินระบุแนบในการเบิกจ่ายชัดเจน ซึ่งจะลงแบบง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว ก็
ขอให้กองช่างลงไปส ารวจกับสมาชิกอบต.ในแต่ละหมู่นะครับ ว่าต้องการให้ลงลูกรัง
เส้นไหนบ้าง เพ่ือที่จะได้ทราบขนาดพ้ืนที่แต่ละเส้นทางจะได้ค านวนพ้ืนที่ในการลง
ลูกรังแต่ละจุดได้ถูกต้องครับ 

 ประธานสภาฯ ก็ขอให้สมาชิกอบต. แต่ละหมู่ด าเนินการส ารวจจุดที่ไม่ได้ยินเสียงตามสายเพิ่มเติม และ 
 (นายมานพ  บุญสอง)  ส่วนใดที่ช ารุดก็ขอให้สมาชิกมาแจ้งให้กับกองช่างของอบต.ด าเนินการซ่อมแซมครับ 
 และขอให้กองช่างลงไปส ารวจกับสมาชิกอบต.ในแต่ละหมู่นะครับ ว่าต้องการให้ลงลูกรัง

เส้นไหนบ้าง เพ่ือที่จะได้ทราบขนาดพ้ืนที่แต่ละเส้นทางจะได้ค านวนพ้ืนที่ในการลงลูกรัง
แต่ละจุดได้ถูกต้องครับ 
- มีท่านใดต้องการเสนอหรืออภิปรายเรื่องใดอีกไหมครับ  ถ้ามีเชิญครับ 

 - ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ  
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.00  น. 
 
 

 ลงชื่อ            ผู้จดรายงานการประชุม         
      ( นายองอาจ    ดิษฐาอภิชน ) 

                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 


